



# สรุปข่าว สร.

ประจำวันที่

8 พฤศจิกายน 2565



ประเด็นข่าว

หมายเหตุ



กัญชา

## พ.ร.บ.กัญชา

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ไทยรัฐ, เดลินิวส์, ไทยโพสต์) เว็บไซต์ (ข่าวสด, แนวหน้า)

- นายชินวรณ์ รองประธานวิปรัฐบาล กล่าวว่า การประชุมสภาฯ เดือน พ.ย. จะเว้นสัปดาห์ที่ไทยเป็นเจ้าภาพเอเปก แล้วไปจัดประชุมนัดพิเศษวันที่ 25 พ.ย. ร่าง พ.ร.บ.กัญชาฯ คาดว่าจะเข้าสู่การพิจารณาหลังการประชุมเอเปก ที่ผ่านมามีการเห็นด้วยกับกรรมาธิการเสียงข้างมาก เพียงแต่ย้ำว่ามีการแก้ไขเพิ่มเติมจำนวนมาก อยากให้พิจารณาโดยรอบคอบ โดยไม่เอาผลประโยชน์ทางการเมืองเป็นตัวตั้ง

## กัญชากับการรักษาผู้ป่วยโรคลมชักในเด็ก

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (สยามรัฐ) เว็บไซต์ (สยามรัฐ)

- นพ.ธงชัย กิริติหัตถยากร อธิบดีกรมการแพทย์ เผย สถาบันประสาทวิทยาและสถาบันเด็กฯ ได้ศึกษาวิจัยติดตามผู้ป่วยโรคลมชักรักษายากในเด็กที่ได้สารสกัดกัญชาซีบีดีสูง ร่วมกันยากันชักหลายชนิด จำนวน 14 ราย ระยะเวลา 1 ปี พบว่าผู้ป่วยมีอาการชักรุนแรงลดลง 7 ราย ทั้งนี้พบผลข้างเคียงทุกราย ส่วนใหญ่ไม่รุนแรง กรมาฯ จึงได้เสนอสารสกัดกัญชาซีบีดีสูงในการรักษาโรคลมชักรักษายากในเด็ก เข้าบัญชียาหลักแห่งชาติ สมุนไพร และได้รับอนุมัติบรรจุในบัญชียาหลักแห่งชาติด้านสมุนไพร บัญชี 3 สามารถเบิกจ่ายในสิทธิบัตรทอง และจะมีการจัดทำโครงการติดตามผลการรักษาทั่วประเทศ จากนั้นจะนำไปสู่การเสนอเข้าสู่บัญชียาหลักแห่งชาติด้านสมุนไพร บัญชี 1 ในปี 2567 ต่อไป

## ผลข้างเคียงหลังเสพกัญชา

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ข่าวสด, ch7)

- จ.นนทบุรี : หญิงสาวแจ้งความอดีตแฟนหนุ่มบุกอาละวาดทำลายข้าวของในห้องพัก มีพฤติกรรมเสพยาบ้าและกัญชา  
- จ.ปทุมธานี : หญิงพิการวัย 43 ปี ร้องขอความช่วยเหลือจากเพจสายไหมต้องรอด หลังถูกลูกชายวัย 20 ปี ทำร้ายจนบาดเจ็บ มีพฤติกรรมเสพยาบ้าและสูบกัญชาเป็นประจำ



โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

## ประเด็นสำคัญ

### 1. รายงานสถานการณ์

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (แนวหน้า, ข่าวสด)

- กรมควบคุมโรค รายงานจำนวนผู้ติดเชื้อโควิด 19 รอบสัปดาห์ ระหว่าง 30 ต.ค. - 5 พ.ย. มีผู้ติดเชื้อเพิ่ม 2,759 ราย เฉลี่ยวันละ 394 คน เสียชีวิตเพิ่ม 40 ราย เฉลี่ย 5 คน/วัน ปอดอักเสบ 333 คน ใส่ท่อหายใจ 169 คน ส่วนความคืบหน้าการฉีดวัคซีนโควิด 19 ไทยฉีดสะสม 142,957,169 โดส

### 2. พัฒนาการด้านไวรัสแก้ปัญหาลองโควิด



สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ไทยโพสต์, mcot, isaranews, pptvhd36, thebangkokinsight)

- ศูนย์จีโนมทางการแพทย์ รพ.รามาธิบดี ร่วมโครงการนานาชาติ “RECOVER” พัฒนาการตรวจหาเอ็นดีเอ็นเอของโควิด เริ่ม 1 มกราคม 2566 ด้านสหรัฐฯ ใช้พันธุศาสตร์วิเคราะห์ด้วยยาต้านไวรัส เริ่มทดลองทางคลินิกปีหน้า เน้นการให้ยาแพกซ์โลวิด (Paxlovid) แก่ผู้ป่วยโควิด 19 จำนวน 1,700 คน ต่อเนื่อง 15 วัน และติดตามอาการภายใน 90 วัน

### 3. พบผู้ป่วยโควิดกว่า 1 ปี หายดีแล้ว

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ ฐานเศรษฐกิจ

- น.พ.เฉลิมชัย บุญยะลีพรรณ รองประธานกรรมาธิการการสาธารณสุข วุฒิสภา โพสต์ว่า ผู้ป่วยโควิดที่ป่วยนานที่สุดของโลก คือ 1 ปีเศษ หรือ 411 วัน หายดีแล้ว เป็นชาวอังกฤษวัย 59 ปี เข้ารับการรักษาโดยตลอด ระหว่างการรักษาได้รับวัคซีนโควิด 3 เข็ม แต่ยังพบเชื้อไวรัสเป็นครั้งคราวต่อเนื่อง ผู้ป่วยมีระบบภูมิคุ้มกันอ่อนแอหลังการผ่าตัดเปลี่ยนไต ทำให้ร่างกายไม่สามารถกำจัดไวรัสได้ แพทย์จึงทำการวิเคราะห์รหัสพันธุกรรมเพื่อหาสายพันธุ์ที่จำเพาะเจาะจงของไวรัสที่ก่อโรค จนที่สุดได้ภูมิคุ้มกัน (Monoclonal Antibodies) ที่นำมาผสมกันเรียกว่าสูตรค็อกเทล (Cocktail) ของบริษัท Regeneron ซึ่งเคยใช้รักษาประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ของสหรัฐอเมริกาได้ผลมาแล้ว ทำให้ผู้ป่วยรายนี้หายขาดจากโควิดได้สำเร็จ

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p><b>4. ยาด้านไวรัสแอสซูดิน (azvudine)</b>  <b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ ไทยรัฐ</p> <p>- เพจนิธิพัฒน์ เจียรกุล โพสต์ ในยุคที่ความรุนแรงโดยภาพรวมของโควิดลดลง การใช้ยาด้านไวรัสจึงควรสงวนไว้สำหรับผู้ที่มีการรุนแรงหรือมีความเสี่ยงมากที่อาการจะรุนแรงเท่านั้น เพื่อลดความเสี่ยงในการใช้ยา ซึ่งรพ.ต่าง ๆ ต้องจัดซื้อจัดหาเอง และเบิกคืนจากกองทุนต่าง ๆ ได้อย่างมีข้อจำกัดตามราคาในสิทธิ์ อีกทั้งการจำกัดการใช้ตามข้อบ่งชี้จะช่วยลดโอกาสการดื้อยาเหล่านั้นในอนาคต ทั้งนี้ มียาเกินในกลุ่มเดียวกับฟาวิพิราเวียร์และโมลนูพิราเวียร์ ชื่อว่า แอสซูดิน (azvudine) พัฒนาขึ้นในประเทศจีน เดิมใช้ในการรักษาผู้ติดเชื้อเอชไอวี แต่พบว่ามียุทธียับยั้งไวรัสซาร์โควิ-2 ในหลอดทดลองได้ด้วย จึงมีผู้นำมาใช้รักษาผู้ป่วยโควิด 19 ที่อาการไม่รุนแรง พบว่าทำให้อาการดีขึ้นเร็วและเร่งการกำจัดไวรัส อีกทั้งเชื่อว่าตำแหน่งจุดสำคัญทางเคมีของยานี้ เกิดการดื้อยาได้ยากกว่า ทำให้ทางการจีนอนุมัติให้ใช้รักษาโรคโควิด 19 เมื่อ 25 ก.ค. 65 และผู้ผลิตอ้างว่าออกฤทธิ์ได้ดีกับสายพันธุ์โอมิครอนด้วย แต่ยังคงติดตามผลต่อไป และยังไม่มียานี้ใช้ในไทย</p>	
<p> <b>ถ่ายโอน สอน./ รพ.สต.</b></p>	
<p><b>ความคืบหน้า</b>  <b>สื่อที่นำเสนอ :</b> นสพ. สยามรัฐ, เว็บไซต์ (สยามรัฐ, บ้านเมือง, กรมประชาสัมพันธ์)  - นายพิสิษฐ์ แร่ทอง รองผวจ.สกลนคร เป็นประธานในพิธีบันทึกข้อตกลง เพื่อส่งมอบและถ่ายโอนภารกิจ รพ.สต. ให้ไปอยู่ภายใต้การบริหารส่วนท้องถิ่น คือ อบจ.สกลนคร จำนวน 144 แห่ง เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 65 ณ รร.พีซีพลาซ่า จ.สกลนคร ตามหลักเกณฑ์และมาตรฐานที่คกก.กระจายอำนาจให้แก่อปท.และกระทรวงสาธารณสุขกำหนด</p>	-
<p> <b>ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ</b></p>	
<p><b>สาธารณสุขเชิญภูษิณพระราชทาน</b>  <b>สื่อที่นำเสนอ :</b> นสพ. (ข่าวสด)  - นพ.ม.ล.สมชาย จักรพันธุ์ ประธานคณะที่ปรึกษา รมว.สธ. เป็นประธานถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของกระทรวงสาธารณสุข ปี 2565 โดยมี นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัด สธ. ผู้บริหาร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ พุทธศาสนิกชน ร่วมพิธี ที่วัดปริณายกวรวิหาร ถนนราชดำเนินนอก แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพฯ โดยผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่กระทรวงสาธารณสุข และประชาชนผู้มีจิตศรัทธา ได้ร่วมทำบุญสมทบถวายผ้าพระกฐินพระราชทานเป็นเงินทั้งสิ้น 1,156,101.30 บาท</p>	
<p><b>นโยบายพัฒนาระบบบริการสุขภาพ</b>  <b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ (สวท., มติชน, thaigov, thailandplus)  - นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัด สธ. เผย สธ.มีนโยบายพัฒนาระบบบริการสุขภาพต่อเนื่องเป็นปีที่ 11 ซึ่งทศวรรษที่ผ่านมาเกิดการเปลี่ยนแปลงของระบบสาธารณสุขไทยและการให้บริการสุขภาพแก่ประชาชนอย่างชัดเจน มีการบริการที่เชื่อมโยงกันเป็นเครือข่ายบริการในแต่ละเขตสุขภาพ ทำให้ดูแลประชาชนในพื้นที่และจังหวัดใกล้เคียงได้อย่างครอบคลุม สำหรับการดำเนินงานต่อจากนี้ จะอยู่ในแผนระยะ 3 ปี คือปีงบประมาณ 66-68 จะมุ่งเป้าพัฒนาระบบบริการที่สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนและส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงบริการสุขภาพได้มากขึ้น ช่วยลดอัตราการตายจากโรคที่สำคัญ ลดการเกิดภาวะแทรกซ้อน ลดอัตราป่วย ลดการรอคอยและลดความแออัด รพ.ต้องเป็นที่พึ่งของประชาชน ให้บริการด้วยความปลอดภัย รวดเร็ว และประทับใจ</p>	
<p><b>WHO ขึ้นชมไทยประสบความสำเร็จตามกฏอนามัยระหว่างประเทศ</b>  <b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ (thereporter)  - นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและ รมว.สธ. เผย ผลการประเมินสมรรถนะหลักตามกฏอนามัยระหว่างประเทศ หรือ IHR JEE ครั้งที่ 2 ของประเทศไทย ระหว่างวันที่ 31 ตุลาคม – 4 พฤศจิกายน 2565 โดยคณะผู้เชี่ยวชาญขององค์การอนามัยโลก พบไทยมีผลงานการพัฒนาสมรรถนะหลักที่ดีขึ้นชัดเจนเมื่อเปรียบเทียบกับ 5 ปีก่อน ซึ่งเป็นผลจากการบูรณาการความร่วมมือของทุกภาคส่วนของภาครัฐ และทุกภาคส่วนของสังคม</p>	
<p><b>งบบัตรทอง</b>  <b>สื่อที่นำเสนอ :</b> นสพ. มติชน เว็บไซต์ (มติชน, ประชาไท, ผู้จัดการ, เดลินิวส์, ข่าวสด, Facebook, thebangkokinsight, hfocus) เพจชมรมแพทย์ชนบท  - นายนิมิตร เทียนอุดม กก.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ภาคประชาชน เผย หลังการประชุม บอร์ด สปสช. ครั้งที่ 11/2565 ที่ประชุมเสียงข้างมาก มีมติเห็นควรให้รมว.สธ.ลงนามประกาศการบริหารจัดการกองทุน สปสช.ปี 2566 ทันที เพื่อให้สามารถขับเคลื่อนงานต่างๆ ได้ต่อเนื่อง ซึ่งขณะนี้ล่าช้าไปกว่า 1 เดือน ส่งผลให้รพ.ต่างๆ ทั่วประเทศไม่สามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้ ทั้งนี้ ประเด็นสาเหตุยังไม่ลงนาม คือ ที่ปรึกษารมว.สธ.เสนอว่างบประมาณส่งเสริมป้องกันโรค (PP) ที่ผ่านมามีคนไทยทุกสิทธิไม่ถูกต้อง จะต้องดูแลสิทธิผู้ถือบัตรทอง (UC) เท่านั้น จึงเสนอไม่ให้รมว.สธ.ลงนาม ทั้งนี้เดิม</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>ตั้งแต่จัดตั้งกองทุนขึ้นจนถึงเพื่อคนไทย 66 ล้านคน</p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ (มติชน, ประชาไท)</p> <p>-ที่ประชุม บอร์ด สปสช. มีวาระพิจารณาเรื่อง การทบทวนประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์การดำเนินงานและการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 กรณีบริการด้านสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคให้แก่ประชาชนไทยทุกคน ซึ่งที่ประชุมได้มีมติ 1.เห็นชอบตามหนังสือสำนักงบประมาณ ลงวันที่ 3 พฤศจิกายน 2565 ตามที่ กรม.อนุมัติและเห็นชอบ โดยคงวัตถุประสงค์ตามที่ สปสช.เสนอต่อ กรม. และมอบหมายให้คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติดำเนินการ ทั้งนี้ งบประมาณตาม พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 งบประมาณของ สปสช.สำหรับกองทุนหลักประกันสุขภาพในส่วนการจัดสรรค่าบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค จัดสรรให้จำนวน 66.286 ล้านคน 2.เห็นชอบให้ลงนามในประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การดำเนินงานและการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ พ.ศ.2566</p> <p>ด้าน นพ.จเด็จ ธรรมธัชอารี เลขาธิการ สปสช. กล่าวว่า ในส่วนของบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคนั้น ในปีงบประมาณ 2566 บอร์ด สปสช. ได้เตรียมงบประมาณบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคสำหรับประชาชนไทยทุกคน ดังนั้นเพื่อความรอบคอบและรัดกุมในการดำเนินการด้านงบประมาณ จึงต้องมีการตรวจสอบหลักเกณฑ์การใช้จ่ายงบประมาณให้ถูกต้อง เพื่อให้ประชาชนได้รับสิทธิประโยชน์ตามที่ได้กำหนดไว้ และหน่วยบริการหรือสถานพยาบาลในระบบหลักประกันสุขภาพได้รับงบประมาณถูกต้องตามระเบียบและประกาศที่ได้กำหนดไว้ ซึ่งรองนายกรัฐมนตรีและรมว.สธ. ได้ให้ความสำคัญในเรื่องนี้เป็นอย่างมาก ขอยืนยันว่าการโอนงบประมาณล่าช้า ไม่กระทบการให้บริการของหน่วยบริการต่อประชาชนแต่อย่างใด</p>	
<p><b>เตือนลอยกระทง ระวังอุบัติเหตุจมน้ำ “ไม่เมา ไม่เก็บ ไม่ปล่อยเด็กตามลำพัง”</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> นสพ. (ข่าวสด, สยามรัฐ, ไทยรัฐ) เว็บไซต์ (มติชน, สยามรัฐ, สำนักข่าวไทย, สปริงนิวส์, ไทยรัฐ, ข่าวสด, ผจก., thansettakij, thailandplus, thebangkokinsight, bluechipthai, inn)</p> <p>- นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า วันลอยกระทงในปีตรงกับวันอังคารที่ 8 พ.ย.65 เพื่อเป็นการสืบสานประเพณี ขอขมาพระแม่คงคา และเป็นการกระตุ้นการท่องเที่ยว ซึ่งอาจมีโอกาเสี่ยงที่จะเกิดอุบัติเหตุจมน้ำเสียชีวิตได้ โดยสถานการณ์การจมน้ำในช่วงวันลอยกระทง 5 ปีที่ผ่านมา (ปี 60-64) พบว่าวันลอยกระทงวันเดียว มีคนจมน้ำเสียชีวิต 60 คน สาเหตุที่พบบ่อย คือ การดื่มสุรา การลงไปเก็บเงินในกระทง และการปล่อยให้เด็กลอยกระทงหรืออยู่ใกล้แหล่งน้ำตามลำพัง ขอเน้นย้ำมาตรการในการป้องกันการจมน้ำ ช่วงลอยกระทง คือ “ไม่เมา ไม่เก็บ ไม่ปล่อยเด็กตามลำพัง”</p>	
<p><b>สธ.ตั้งเป้า 8 ปีข้างหน้า ขจัดเอชไอวี ป่วยใหม่เหลือ 1,000 คน/ปี</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> นสพ. (ไทยรัฐ) เว็บไซต์ (bangkokbiznews, tnn, prd, ChiangmaiNew)</p> <p>- นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย เผย เด็กนักเรียนที่ไม่ได้กินอาหารเช้า เสี่ยงน้ำตาลในเลือดต่ำ ร่างกายอ่อนเพลีย อาจกระทบต่อการเรียนและสุขภาพได้ กรมอนามัย ขอแนะนำ 5 ชุดเมนูอาหารเช้า สะดวก ทำได้ง่าย เดิมพลังสมอง และช่วยให้มีสมาธิในการเรียน ดังนี้ 1.ข้าวกล้อง พักทองผัดไข่ และแตงโม 2.ข้าวสวย ต้มเลือดหมู ใส่หมูสับ ตับหมู ใบตำลึง และส้ม 3.แซนวิชขนมปังโฮลวีททูน่าสลัดไข่ 4.โจ๊กหมูสับใส่ไข่ กับนม 5.ข้าวผัดไก่ ต้มจืดไข่น้ำสาหร่าย แอปเปิล เพื่อให้เด็กได้คุณค่าทางโภชนาการที่เหมาะสมและครบถ้วน</p>	
<p><b>สธ.ตั้งเป้า 8 ปีข้างหน้า ขจัดเอชไอวี ป่วยใหม่เหลือ 1,000 คน/ปี</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> นสพ. (ไทยรัฐ) เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, เดลินิวส์, มติชน, ข่าวสด, ผจก., thailandplus, hfocus)</p> <p>- นพ.โสภณ เมฆธน ผู้ช่วย รมต.ประจำ สธ. กล่าวภายหลังการประชุมทบทวนโปรแกรมเอชไอวี ว่า ประเทศไทยตั้งเป้าหมายขจัดเอชไอวีให้ได้ในอีก 8 ปีข้างหน้า หรือ พ.ศ.2573 และมีผู้ติดเชื้อรายใหม่ลดลงเหลือปีละ 1,000 คน เสียชีวิตต่อปีเหลือ 4,000 คน และลดการติดเชื้อได้ 10% ซึ่งการดำเนินการแก้ไขปัญหาเอชไอวีของไทยได้รับคำชื่นชมจากต่างประเทศ เดิมปี 34 พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 140,000 คน/ปี แต่ในปี 64 ผู้ติดเชื้อรายใหม่ 6,500 คน/ปี และปี 45 เสียชีวิต 57,000 คน/ปี และในปี 64 พบผู้เสียชีวิต 9,300 คน/ปี ส่วนเรื่องของการลดการปฏิบัติใน 20 ปี ที่ผ่านมา ก็พบว่าลดลงเหลือ 26% ทั้งนี้สิ่งที่ต้องเร่งรณรงค์ต่อไป คือ ให้ผู้ติดเชื้อต้องรู้ตัว รักษาเร็ว ใช้อย่างอนามัย และเข้าถึงยา เพร็พ (PrEP) รับประทานเพื่อเป็นการป้องกัน ส่วนยาเป็ป (PEP) ใช้รับประทานหลังมีพฤติกรรมเสี่ยง อย่างไรก็ตาม พบว่าปัจจุบันยาทั้ง 2 ชนิด เข้าถึงสิทธิในการรักษาพื้นฐานทั้ง 3 กองทุน</p>	
<p><b>ค้นบ้านข้าราชการ รพ.เจออาร์ป็น</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> นสพ. (มติชน, เดลินิวส์) เว็บไซต์ (มติชน, ไทยรัฐ, ข่าวสด, ฐานเศรษฐกิจ, กท.ธุรกิจ, ch7, mcot)</p> <p>- ผกก.สืบสวนภูธรจังหวัดตาก พร้อมทหารหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 14 ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองตาก ร่วมกันนำหมายค้นจากศาลจังหวัดแม่สอด เข้าตรวจค้นบ้านพักของนายนิกร (สงวนนามสกุล) อายุ 45 ปี นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ชำนาญการประจำโรงพยาบาลแห่งหนึ่งในพื้นที่ชายแดนอำเภอแม่สอด จังหวัดตาก พบอาวุธปืน ทั้งปืนยาวติดลำกล้องเสียงและปืนยาวแบบดกแต่งแล้วหลายขนาด พร้อมปืนพกสั้น รวมจำนวน 59 กระบอก โดยอาวุธปืนยาวแบบดกแต่งแล้ว บาง</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>กระบอกถูกจัดห้อยโซ่ไว้บนฝาผนังของห้องนอน และปืนบางกระบอกถูกเก็บไว้ในกล่องเก็บปืนเป็นอย่างดี นอกจากนี้เจ้าหน้าที่ยังตรวจค้นพบกระสุนปืนหลากหลายขนาดจำนวน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นลูกกระสุนปืนขนาด .22 และขนาด 9 มม. ขนาด .45 มม. และกระสุนปืนลูกซองถูกจัดเก็บภายในที่เก็บกระสุนปืน ตรวจนับได้จำนวน 11,192 นัด โดยกระสุนปืนในจำนวนนี้เป็นกระสุนปืนขนาด 5.56 มม. หรือกระสุนปืนเอ็ม 16 จำนวน 611 นัด ซึ่งเป็นเครื่องกระสุนปืนสงคราม พร้อมซองกระสุนปืนเอ็ม 16 อีกจำนวน 16 ซองแม่กกาซีน และยังได้ตรวจยึดรถจักรยานยนต์อีกจำนวน 10 คัน ซึ่งจอดอยู่ภายในบ้านหลังดังกล่าว พร้อมอาวุธปืนและเครื่องกระสุนทั้งหมดไปทำการตรวจสอบอย่างละเอียด พร้อมเชิญตัวเจ้าของบ้านไปทำการสอบสวนขยายผลเพิ่มเติม พบว่าเป็นทุกกระบอกที่ตรวจยึดมีใบทะเบียนปืนถูกต้องตามกฎหมาย ซึ่งจากการสอบสวนเชิงลึกทราบว่า นายวินกรซึ่งทำงานอยู่ในโรงพยาบาลแห่งหนึ่ง มีนิสัยรักการกีฬายิงปืนและเป็นสมาชิกยิงปืน และชอบสะสมอาวุธปืนแบบถูกกฎหมายมานานแล้ว โดยปืนส่วนใหญ่ได้จัดซื้อในโครงการเพื่อการศึกษาวิจัยประเมินบาดแผลกระสุนปืน และจัดซื้อไว้เพื่อการศึกษาปืน จากการตรวจสอบประวัติก็ไม่เคยมีประวัติทางด้านอาชญากรรมเกี่ยวกับอาวุธปืนแต่อย่างใด ส่วนเครื่องกระสุนปืนจำนวนนับหมื่นนัดนั้น ซึ่งมีเครื่องกระสุนปืนสงครามรวมอยู่ด้วย ซึ่งเป็นเครื่องกระสุนปืนที่นายทะเบียนไม่สามารถอนุญาตให้ครอบครองได้ ขณะนี้ตำรวจอยู่ระหว่างการสอบสวนขยายผลเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป</p>	
<p><b>เทรนด์วัยรุ่นฉีดโบท็อกซ์</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. กรุงเทพธุรกิจ</p> <p>- พญ. มิ่งขวัญ วิชัยดิษฐ ผอ.สถาบันโรคผิวหนัง เผย ขณะนี้เทรนด์วัยรุ่นฉีดโบท็อกซ์นิยมฉีดลดความเหี่ยวย่นให้หน้าเรียบ ซึ่งหวังว่าจะอยู่ไม่นานเหมือนกับเทรนด์ผิวขาว ทั้งนี้ การเสริมความงามที่มากเกินไป ทำบ่อย ปริมาณมาก และในวัยที่ยังไม่เหมาะสม เป็นสิ่งที่แพทย์ผิวหนังเป็นห่วง โดยเฉพาะการฉีดโบท็อกซ์ที่อาจจะทำให้ต้องยารักษาโรคที่ใช้โบทูลินัมท็อกซินได้ในที่สุด</p>	
<p><b>ข่าวปลอม! สมุนไพรพะยูนมีสรรพคุณเป็นยาแก้มะเร็ง</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ไทยรัฐ) เว็บไซต์ (bangkokbiznews, tnn, prd, ChiangmaiNew)</p> <p>- สถาบันมะเร็งแห่งชาติ เผยจากกรณีที่มีบทความในสังคมออนไลน์ระบุว่าใบช่อยคำมีสรรพคุณช่วยรักษาโรคมะเร็ง ตรวจสอบพบเป็นข้อมูลเท็จ ใบช่อยคำไม่เกี่ยวข้องกับการรักษาโรคมะเร็ง และไม่สามารถนำมาใช้รักษามะเร็งได้</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ผู้จัดการออนไลน์)</p> <p>- จากกรณีการเผยแพร่ข้อมูลชวนเชื่อถึงสมุนไพรพะยูนว่ามีสรรพคุณเป็นยาแก้มะเร็งได้ ทางสถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย์ ได้ตรวจสอบข้อมูลและชี้แจงว่ายังไม่มีหลักฐานงานวิจัยทางคลินิกที่ยืนยันแน่ชัดว่าพะยูนรักษาโรคมะเร็งในมนุษย์ได้ จากการสืบค้นข้อมูลพบว่ามีกรนำเปลือกต้นหรือแก่น และรากของพะยูนในการแก้อาการไข้ แก้เบาหวาน แก้น้ำเหลืองเสีย แก้โรคปากเปื่อย เป็นต้น ดังนั้นควรศึกษารายละเอียดด้านสรรพคุณ ชนิดของสมุนไพร ฤทธิ์ทางเภสัช และวิธีการใช้สมุนไพรอย่างถูกต้อง โดยเฉพาะผู้ป่วยโรคมะเร็งควรปรึกษาแพทย์ และอยู่ภายใต้การดูแลของแพทย์อย่างใกล้ชิด</p>	
<p><b>บริโภคคางคาก</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ facebook</p> <p>- เพจหมอแล็บแพนด้า โพสต์ ประเด็นการทำคอนเทนตนำสัตว์ที่เป็นแหล่งของเชื้อโรคมารกิน ซึ่งเสี่ยงต่อการแพร่กระจายของโรคอยู่ตลอด เช่น คางคาก เนื่องจากขั้นตอนการจับคางคากและการฆ่าหั่นจะทำให้มนุษย์ติดโรคและแพร่ไปสู่คนอื่นได้ เพราะเชื้อไวรัสจะมีการสะสมอยู่ทั้งในเลือด น้ำลาย และเครื่องในต่างๆ เมื่อเอามือไปสัมผัสสัตว์แล้วผลจบบนหน้าจับตาสุดคม หรือโดนผลต่างๆมนุษย์ก็ติดโรคและแพร่ระบาดอย่างรวดเร็วไปทั่วโลก ทั้งนี้ คางคากเป็นแหล่งรังโรคและเป็นสัตว์ที่สะสมเชื้อโรค รวมถึงไวรัสมากกว่า 60 ชนิดในคางคาก ซึ่งบางชนิดก็ก่อโรคในคนได้ และยังแพร่ระบาดไม่หยุดยั้งทุกวันนี้ เช่น ไวรัสโรคพิษสุนัขบ้า ไวรัสอีโบล่า ไวรัสซาร์ส ไวรัสเมอร์ส ไวรัสนิปาห์ที่ทำให้เกิดโรคสมองอักเสบ และไวรัสโคโรนา</p>	
<p><b>เมื่อหมอขาดจิตสำนึก</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. ไทยรัฐ คอลัมน์ หมายเหตุประเทศไทย</p> <p>- ถึงเวลาหรือยังที่แพทย์สภา อาจารย์แพทย์ระดับผู้ใหญ่และมหาวิทยาลัยแพทย์ทั้งหลาย ต้องตื่นตัวให้ความสำคัญกับการอบรมจริยธรรมแพทย์ หมอรุ่นพี่ควรเป็นต้นแบบที่ดี ใส่ใจฝึกสอน ถ่ายทอดจิตเมตตาให้หมอรุ่นใหม่ หล่อหลอมให้วิชาชีพแพทย์เป็นที่รักศรัทธาและเป็นที่พักพิงของผู้ป่วยอย่างไร้ข้อกังขา ทั้งนี้ ขออย่าว่ามีแค่หมอส่วนน้อยเท่านั้นที่ขาดจิตสำนึกแพทย์ แต่หมอ 1 คน เจอคนไข้ไม่รู้ก็พ่นก็หมิ่นคน ในอนาคตไม่แน่ว่าคนไข้อาจหนีไปรักษาที่หมอเอไอแทน</p>	
<p><b>อากาศร้อนจัดคร่าชีวิตผู้คนในยุโรป</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ผู้จัดการออนไลน์ new1live)</p> <p>- องค์การอนามัยโลก เผยเบื้องต้นมีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 15,000 รายในยุโรป สืบเนื่องจากสภาพอากาศร้อนจัดในปี 2022 โดย สเปน และ เยอรมนี เป็นหนึ่งในประเทศที่ได้รับผลกระทบเลวร้ายที่สุด</p>	